

## ครูสภาอำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.พ. 2561

**ครูสภา** **อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ**  
โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า  
13,000 สาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  
เลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดย นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  
“ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีจำนวนกว่า  
9000,000 คน ที่มีความประสงค์ในการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ  
โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 10 บาทต่อ 1 รายการรับชำระ ได้แก่  
ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค่าใบแทนใบอนุญาต  
ค่านั่งสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และค่าเทียบโอนความรู้  
มาชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  
และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่คุรุสภาได้ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0  
โดยการเพิ่มช่องทางการบริการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจะ**เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  
2561 เป็นต้นไป**”

นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า  
“เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ครูทั่วประเทศได้รับความสะดวกมากขึ้น  
ในส่วนของช่องทางบริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีสาขาจำนวนมากและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
จำนวนทั้งสิ้นกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้าน และบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ทั้งสะดวก รวดเร็ว  
รวมถึงมั่นใจได้ถึงระบบการจัดการของเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่จะตอบสนองการบริการให้กับครูทุกท่านได้เป็นอย่างดี  
และเป็นการตอบสนองภาครัฐในการให้ความสะดวกกับประชาชนในทุกบริการทางบริษัทฯ”

ที่มา [เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561](#)